
 

 

มติท่ีประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่ 160 (1/2566)  

วันศุกร์ที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2566  

(ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว) 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องการรับรองระเบียบวาระการประชุม 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบรับรองระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ครั้งที่ 160 (1/2566) วันศุกร์ที่ 13 มกราคม  พ.ศ. 2566   

 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

2.1  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร 

และผู้ปฏิบัติงานอื่น 

   มติท่ีประชุม รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

บุคลากรและผูป้ฏิบัติงานอื่น ตามที่เสนอ 

   2.2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1096/2565 การแต่งตั้งบุคคล

ให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

   มติท่ีประชุม รับทราบการเตรียมดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ (เลือกซ่อมผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์) แทนอาจารย์ฐิติพร แสงพลอย ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

   มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 159 

(12/2565) เมื่อวันศุกร์ที่  9 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ โดยไม่มแีก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องสืบเนื่อง 

4.1  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

คร้ังท่ี 159 (12/2565) 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์

และข้าราชการ ครั้งที่ 159 (12/2565) ตามที่เสนอ 



 

 

4.2  การจัดทำหนังสือขอสอบถามความพร้อมลงพื ้นที ่โครงการสภา

คณาจารย์และข้าราชการ สัญจรรับฟังความคิดเห็นของประชาคมพิบูลสงคราม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการจัดทำหนังสือสอบถามความพร้อมการลงพื้นที่ 

โครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สัญจรรับฟังความคิดเห็นของประชาคมพิบูลสงคราม โดยกำหนด

ตัวเลือกวันจัดกิจกรรมให้หน่วยงานพิจารณาในทุกวันพุธบ่าย ช่วงตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง     

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 แจ้งข้อมูลตอบกลับมายังงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 27 มกราคม 

พ.ศ. 2566 และมอบหมายให้ นางโชติกา ส้มส้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดำเนินการสรุปข้อมูลส่งให้

กรรมการผ่านช่องทางกลุ่มไลน์สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณาการลงพืน้ที่ต่อไป   

 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

   5.1  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ        

(เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร) 

มติท่ีประชุม รับทราบการจัดโครงการสร้างความรู ้ความเข้าใจสู ่การเป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร) ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 

2566 ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   6.1  การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมที่ประชุมประธานสภา

คณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปีคร้ังท่ี 1/2566 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมที่ประชุม

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่

วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

1. อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิม้ศรปีระพันธ์  

2. อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม 

3. นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร 

โดยให้เบ ิกจ่ายจากงบบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซ ึ ่งหาก

งบประมาณไม่เพียงพอจะพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้           

นางโชตกิา ส้มสา้ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ดำเนนิการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ 

7.1  แนวทางเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงิน

แผ่นดิน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้สภาคณาจารย์ฯ ดำเนินการจัดทำหนังสือสอบถาม

มหาวิทยาลัยถึงนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินแผ่นดิน   

2. แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงนิรายได้ ที่ยังไม่ได้บรรุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินแผ่นดิน 

7.2  แจ้งกำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังถัดไป 

มติท่ีประชุม รับทราบกำหนดการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กำหนดขึ้น

ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท. 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และผ่านระบบสื่ออเิล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   

7.3 ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบข้อห่วงใยบทบาทของคณะกรรมการสโมสรอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่เสนอ โดยประธานที่ประชุม แจ้งขอรับไปสอบถามทางวาจากับ

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ซึ่งหากยังไม่มีความคืบหนา้จะพิจารณาจัดทำหนังสืออย่างเป็นทางการต่อไป 


